



เปิดชุมชนทรัพยากรความรู้ด้านการลงทุน! คุณเนต "บรรณรงค์ พิษณุการ" เป็นที่ค้าขายหลักทรัพยากรชีวพลวงเอาใจคนรักการเรียนรู้อีกครั้ง คราวนี้เปิด Bushuang Knowledge Sharing ชุมความรู้ด้านการลงทุนออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงที่ [www.bushuang.co.th/investmentstation](http://www.bushuang.co.th/investmentstation) ที่ติดตั้งรูเองก็ได้ หรือจะส่งต่อความรู้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ก็ได้ แล่นคอนเทนต์อัปเดตครอบคลุมความรู้แยกตามผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนประเภท... ของดีแบบนี้... ไม่ว่ามีอะไรเมื่อไหร่ก็ต้องเข้าไปดูซะหน่อยแล้ว

♦♦♦ ช่วงนี้ "ปริญญญา เสียวรร" CEO โทงแมง บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ "แอสเตรา (Astera)" ค่อยเข้ามาอีก. มาก เพราะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้น ใจกลางเมืองศรีราชา เดิมกลางไปกลับกรุงเทพฯ-ศรีราชา เป็นวันสั้น ลงพื้นที่ชุมชนก่อสร้างโครงการอาหารทะเล โดลลล ศรีราชา ด้วยตัวเอง อย่งกับเมืองแห่งที่ 2 ก็เลยที่เดียว... แวมกว่าโครงการมีความเค้นไม่มาก พร้อมเปิดให้บริการเฟสแรกในส่วนของห้องสรรพสินค้าปลายปี 2559 นี้เลยจ้า

♦♦♦ ส่วนกิจกรรมดีๆ ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุลิสธานี-ฮอลล์ โรงแรมสุลิสธานี กรุงเทพมหานคร



♦♦♦ "นายสัตวแพทย์สวัสดิ์ ราณีโต" รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และโฆษกกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในวาระแถลงข่าวการจัดประชุมแห่งชาติ ด้านการศึกษาทางสัตวแพทย์ งานนี้เพื่อร่วมกันวางแผนนโยบายหลักการพัฒนาการเรียนรู้นานาชาติ การสัตวแพทย์ในระดับประเทศภูมิภาคและระดับโลกกันเลยทีเดียว!! ♦♦♦ วรกกกลับมาที่ มาสเซอร์ แอด หรือ MACO ออกมา โซร์ตัวเลขไตรมาสแรก รายได้เติบโต 12.43% ส่วนการเป็นพันธมิตรกับ VCI ที่ จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการด้าน ต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอนนี้ "นพพล ตันเศาว์รักษ์" นายใหญ่แห่งค่ายสังขยาแล้วว่าจะสร้างความสำเร็จร่วมกันกับพันธมิตรอย่างแมงแมงแมงแมงได้ศักยภาพของธุรกิจปิโตรเลียมที่ BTS สายที่จะเกิดใหม่แล้วสร้างให้ MACO เติบโตได้ในระยะยาว เรียกว่า วันอาทิตย์ก็มาวางตัวดูๆ นี้ละ ♦♦♦ ส่วน "สุทธนา แด่ปางทอง" บิชอปแห่ง แอสเตราส์ คอนเนคชั่น หรือ ACC ถ้าสุดออกมาแล้วจะเปิดตลาดที่รับและรวดเร็วไตรมาส 1 งานนี้เมื่อข่าวดีก็แล้วว่าจะไม่ทำให้กับนักลงทุนผิดหวัง!! หลังจากกลืนมันก็ไวกว่า 1.12 ล้าน หรือเพิ่มขึ้น 123% เรียกว่าหลังจากที่เสียบุรุษเหล็กมาจับธุรกิจพลังงานภาคแทน ก็สามารถฟื้นตัวมาได้ งานนี้เรียกว่าถูกทางถูกจังหวะ ชนิดยิ่งถ่วงราคาก็ยิ่งผู้ถือหุ้นและนักลงทุน!!! ♦♦♦ วร



♦♦♦ กกลับมาที่ อควา คอร์ปอเรชั่น หรือ AQUA ก็ยังมี ถ้าสุดออกมาแล้วไตรมาสแรกปี 2559 ก็กับเค้นเหมือนเค้น งานนี้ ก่าไปโต 21.54% แล่น "นันทนา แอสเตรา" บริษัทลูกที่ลงทุนแล้ว 450 ล้านนั้นเริ่มรับรายได้กลางปี 2560 วันแล้วอีกกว่า 800 ล้าน! พร้อมลงทุนในธุรกิจเค็มและธุรกิจใหม่ ว่ากันว่าจะสร้างรายได้ที่คิดก็เป็นอย่างมหากล!!! ♦♦♦ งานนี้ "สุนา อ่องจิต" นายใหญ่แห่งค่าย เริงเครื่องซักผ้าในทุกรัฐกิจ เห็นดีแผนการโตแบบไม่ยิ่ง คงไม่ไปจอย่างที่คิดแน่นอน พังละ !! ♦♦♦ พัก "วันจักร์ บุรณศิริ" ทนไม่ไหวบริหารแล่นสิริ หรือ SIRI ออกมาโซร์ตัวเลขผลดำเนินงานไตรมาสแรกของปี 2559 โดยรายได้พุ่งทะลุ 7,685 ล้าน! เรียกว่าโตขึ้น 10% งานนี้ได้อานิสงส์จากยอดขายเค้นเค้นเค้นเค้นเค้นจากการโอนคอนเนคตาจากอควาโซร์โซร์ซัน!!! ♦♦♦ งานนี้ถือเป็นการคล้าย "แอนนิ บ้านทะเลใหญ่ ความรู้ลึก" ว่าว่าอะไรเวลาขึ้นเรือหรือตอนแอมบูซูลูกอควาแล้ว เริงเครื่องซักผ้าแล้วก็ได้พุ่งทะลุปลายปี ยอดขายได้คงจะพุ่งทะลุอีกแน่นอน !!! ♦♦♦ สุดท้ายและท้ายสุดกับกิจกรรมดีๆ ของโลโก้ดี แอนด์ อีดีโปรดักส์ หรือ L&E ที่ออกมากำหนดว่าบ้านจัดสรรกรรมคืนกำไรสู่ลูกค้า CLEARANCE SALE UP TO 80% งานลดราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง ไม่ว่าจะอิน โคมไฟประดับ, โคมไฟข้างนอก และเซตเคเบิลทีวี โคมไฟที่เลือกสรรที่ออกมาขายก็มีลดราคาแล้วจคือครึ่ง วิว !!! การันตีว่าถูกจริง พากันไปดูที่ใกล้มือหาได้มีพิกัดตามบ้านนอกแถมแถมแถม แวะบ้านที่ราคาพิเศษจจะ... ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคมศกนี้ ??

\*\*\* สุทธนา แด่ปางทอง \*\*\*



\*\*\* นพพล ตันเศาว์รักษ์ \*\*\*

\*\*\* สุนา อ่องจิต \*\*\*

\*\*\* บรรณรงค์ พิษณุการ \*\*\*

ข่าวใจปากชอย